

Số: /BC-UBND

Hoàng Lưu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 18 /KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Hoàng Hóa; Kế hoạch số 13 /KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Hoàng Lưu về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Lưu báo cáo công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

I. Công tác tham mưu chỉ đạo ban hành văn bản triển khai thực hiện:

Thực hiện kế hoạch số 18 /KH-UBND ngày 18/01/ 2023 về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của UBND Huyện Hoàng Hóa;

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Ủy ban nhân dân xã Hoàng Lưu đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2023 trên địa bàn xã.

Trên cơ sở các văn bản luật đã được Quốc hội thông qua năm 2021, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền phổ biến cho cán bộ và nhân dân trong xã bằng các hình thức phù hợp. Tập trung phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật dân sự; Luật đất đai, luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; luật tiếp công dân; Luật hộ tịch; Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật khiếu nại, tố cáo; Quyết định 619/QĐ- TTg; Thông tư số 07/2017/TT- BTP của Bộ Tư pháp; Công ước Quốc tế về chống tra tấn; Quyết định số 65/ QĐ – TTg; pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn... và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động chuyên ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, trọng điểm và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải được thực hiện trên cơ sở phối hợp thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của xã.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đang dần đi vào nề nếp, từng bước ổn định và hoạt động có hiệu quả. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình PBGDPL theo giai đoạn của chính phủ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

II. Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

1. Xây dựng củng cố, tổ chức và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Căn cứ vào qui định tại điều 35, 36 và điều 37 luật phổ biến giáo dục pháp luật; thông tư 21/2013/BTP-TT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của bộ trưởng bộ tư pháp, UBND xã đã rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật theo số lượng cơ cấu gồm cán bộ công chức có đủ điều kiện làm tuyên truyền viên pháp luật đang công tác tại các cơ quan đoàn thể cấp xã; đối với thôn, xóm lựa chọn người có uy tín, kiến thức am hiểu về pháp luật, có đủ điều kiện làm tuyên truyền viên pháp luật.

Cụ thể, trong toàn xã có tổng số tuyên truyền viên là 13 người, có uy tín, kiến thức am hiểu về pháp luật, có đủ điều kiện làm tuyên truyền viên pháp luật. Qua đó, Đảng và chính quyền địa phương luôn quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ này qua các hình thức tập huấn; trang bị tài liệu tuyên truyền. Chất lượng hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên ngày càng có chiều sâu và hiệu quả.

Nói chung công tác tuyên truyền trên địa bàn xã Hoàng Lộc đã được triển khai tích cực, kịp thời, rộng khắp, với các hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn, đúng Luật. Góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật và các văn bản theo quy định.

2. Nội dung pháp luật chủ yếu tuyên truyền, phổ biến:

Tập trung phổ biến, tuyên truyền hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật dân sự; Tập trung phổ biến, luật đất đai, luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; luật tiếp công dân; Luật Hộ tịch; Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật khiếu nại, tố cáo; Quyết định 25/QĐ- TTg; Thông tư số 07/2017/TT- BTP của Bộ Tư pháp; Công ước Quốc tế về chống tra tấn; Quyết định số 65/ QĐ –

TTg; pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn... và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động chuyên ngành.

3. Các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật:

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã:

Tiếp tục kết hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ công chức và nhân dân.

Thường xuyên tuyên truyền các Luật; Pháp Lệnh, các văn bản thi hành mới có hiệu lực,

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, các loại hình văn hóa, văn nghệ; qua họp dân, tiếp xúc cử tri...

Ngoài ra còn có các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác như kẻ vẽ băng zôn, khẩu hiệu.

4. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất dành cho công tác PBGDPL:

Về trang bị cơ sở vật chất và việc hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế.

III. Đánh giá về công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền cùng với sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể; hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật của xã trong thời gian qua cũng đạt một số kết quả khả quan. Hiệu quả công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, làm giảm đáng kể các vụ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2023 của hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật xã Hoàng Lưu.

Nơi nhận:

- Phòng tư pháp(b/c);
- ĐU, HĐND xã(b/c);
- Thành viên HĐPBGDPL xã;
- Lưu vT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Ngọc Thảo